

จับแล้วรายแรก! รับจ้างสอบเอ็น๓

จับแล้วรายแรกทุจริตเอ็นทรานซ์
กลางสนามสอบมหาสารคาม รวบ
สาว 22 คาห้องสอบวิชาเคมี โคน
จับได้เพราะ อ่านต่อหน้า 12



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

● เอ็นทรานซ์ ต่อจากหน้า 1

หน้าไม่เหมือนรูปคิดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สารานุกรม
รับจ้างมาสอบแทนเจ้าของบัตร เคยเป็นแก๊งรับจ้างถึง
ข้อสอบ ใช้วิธีบิดรศมเตอร์ไซค์ส่งสัญญาณ สังเกตสิทธิ์
เจ้าของบัตรไม่ให้เข้าสอบทุกวิชา และไม่มีสิทธิ์สอบ
เอ็น๓เป็นเวลา 3 ปี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 เม.ย. เจ้าหน้าที่คุมสอบ
เอ็นทรานซ์สนามสอบโรงเรียนสารคามพิทยาคม อก
การ 5 สามารถจับกุมผู้ทุจริตสอบได้ 1 รายด้วยกัน
ขณะเข้าสอบวิชาเคมี เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวสอบสวน
ทราบว่าชื่อ น.ส.อารีรัตน์ แดงนา อายุ 22 ปี อยู่บ้าน
เลขที่ 58 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.ป่าจ้อย จ.ขอนแก่น สาว
ภาพน่ารักจึงสอบแทน น.ส.เดือนเพ็ญ เทพลาแสง อายุ
16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 1 ต.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
สองห้อง จ.ขอนแก่น ในราคา 1 หมื่นบาท

จากการขยายผลทราบว่า น.ส.เดือนเพ็ญ มาสมัคร
สอบเลขที่ 1702877 ใบสมัครเลขที่ 08888-1 โดยระ
หว่างที่ น.ส.อารีรัตน์ นั่งทำข้อสอบนั้นจะมีทีมงานคอย
เร่งเครื่องจักรยานยนต์ที่จะจอดอยู่ข้างๆ ส่งสัญญาณ
บอกให้ น.ส.อารีรัตน์กดคำตอบ แต่ยังไม่ทันได้ลงมือก็
ถูกกรรมการคุมสอบจับกุมได้เสียก่อน

และต่อมาเวลา 15.30 น. คณะกรรมการคุมห้อง
สอบสนามโรงเรียนผดุงนารี สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย
ว่าจะเป็นแก๊งจักรยานยนต์ที่มุงบททุจริตการสอบเอ็น
ทรานซ์ได้ 2 คนเป็นทหารเรือ พ.ต.อ.สังข์ดี แก้วเรือเท
พลชั้นเอก กองเรือยุทธการบางนา พร้อมรถจักรยาน
ยนต์สีน้ำเงิน เบื้องต้นให้การปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับ
ขบวนการทุจริตเอ็นทรานซ์แต่อย่างใด และนอกจากนี้
มีรายงานด้วยว่ามีผู้พยายามละเมิดระเบียบการสอบ
หลายราย เช่น แอบเอาไฟฉายใส่ไว้ในน้ำยาลบหมึก นำ
เครื่องเพจเจอร์เข้าไป นาฬิกาส่งรหัส และดินสอสี

วันเดียวกัน ที่ทบวงมหาวิทยาลัย นายวันชัย ทีวี
ชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงกรณีการจับ
ทรานซ์วิชาหลักทั่วประเทศ ได้แก่ เคมี และ คณิต
ศาสตร์ว่า ได้รับรายงานจากคณะกรรมการป้องกันปร
การทุจริตในการเอ็นทรานซ์ประจำปี 2540 ว่า มีการ
ทุจริตเกิดขึ้นที่สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยนักเรียนหญิง อายุ 16-17 ปี ให้ผู้อื่นเข้าสอบวิชา
เคมีแทน

นายวันชัย กล่าวต่อว่า สาเหตุที่เจ้าหน้าที่จับได้
เนื่องจากคณะกรรมการคุมสอบเห็นว่าใบหน้าของนัก
เรียนหญิงที่เข้าสอบ ไม่เหมือนกับรูปถ่ายใบสมัครประจำ
ตัวเลขที่นั่งสอบ ทั้งที่เจ้าของบัตรเลขที่นั่งสอบที่เป็น
เพศหญิงเช่นกัน ดังนั้นจึงได้ลงโทษเจ้าของบัตรเลขที่
นั่งสอบด้วยการตัดสิทธิ์สอบทุกวิชา และตัดสิทธิ์การ
การสอบเอ็นทรานซ์เป็นเวลา 3 ปี และผู้ที่เข้าสอบแทน
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนจะเข้าข้อหาใด
นั้นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ดำเนินคดีต่อไป
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวต่อว่า เราระมัดระวัง
เรื่องทุจริตเอ็นทรานซ์ตลอดเวลา แต่ขณะนี้ยังไม่เบาะ
แส หรือหากทราบเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
อย่างไรก็ตาม มีการวางมาตรการป้องกันทุจริตอย่าง
เข้มงวด ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ตรวจจับคลื่นสัญญาณการ
ทุจริตนั้น ทางทบวงมหาวิทยาลัยส่งออกตระเวนไปทั่ว
ทุกสนามสอบ และหากผู้ใดทุจริตก็สามารถจะจับกุมได้

นายวันชัย กล่าวต่อว่า การสอบเอ็นทรานซ์จะพบผู้
ทุจริตปีละ 5-6 ราย โคนใช้วิธีหลากหลายรูปแบบ เช่น
เขียนโน้ตย่อ หรือที่เรียกว่าแพคใบ หรือใช้เทคโนโลยีโ
เทคโนโลยีเครื่องกระตุ้นบริเวณท้อง เป็นต้น ดังนั้น จึงขอ
เตือนผู้ที่เข้าสอบว่าอย่าทุจริต เพราะทางเรามีมาตรการ
ป้องกันอย่างเข้มงวดและรอบคอบ เบื้องต้นใครที่ผิดกติ
หรือผิดสาขาที่ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของคณะ
กรรมการคุมสอบไปได้ และขอฝากไปยังนักเรียนที่กำลัง
กำลังสอบเอ็นทรานซ์ทุกฉบับให้ตั้งใจทำข้อสอบ อย่าคิด
เดินหรือวิ่งดูถ่วง กลัวว่าจะสอบไม่ได้ เนื้อหาของข้อ
สอบก็อยู่ในหลักสูตรทั้งหมด

“ขอเตือนทุกคนที่เข้าสนามด้วยว่าอย่าผลอนำเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เข้าห้องสอบเด็ดขาด หาก
ตรวจพบจะไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะถึงเหตุผลใดทั้ง
นั้น และขอให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบทุกคน”
นายวันชัยกล่าว

คำแนะนำประดิษฐ์ นงนภศรี ผอ.สำนักทดสอบกลาง
ทบวงมหาวิทยาลัย เผยถึงแนวคิดในการสอบเอ็น
ทรานซ์ว่า การสอบข้อเขียนตั้งแต่วันที่ 1-4 เม.ย.นี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีใครมาสาย เข้าสอบทัน
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่สอบในวิชาหลักในวันต่อๆ ไป
เดินทางมาถึงสนามสอบแต่เช้าๆ ส่วนปัญหาเด็กน้อย
กรณีสมัครเลขที่นั่งสอบให้อุบายให้เข้าสอบได้ แต่
จะตรวจดูบัตรประจำตัวประชาชน และจะใช้แทนได้
เพียงวันนั้นวันเดียวเท่านั้น และหากประสบปัญหา
อย่างใดกรรมการคุมสอบจะช่วยเหลือนักเรียนที่เข้า
สอบอย่างเต็มที่